

# LỄ KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

*Người viết: Nguyễn Thị Ngọc Oanh*

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

Trong những ngày này, hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 tại Việt Nam được chú ý một cách khá đặc biệt, một số hoạt động liên quan đến phụ nữ đã diễn ra nhằm vinh danh nữ giới, nhiều cơ quan cũng như công ty đã tổ chức các lễ trao giải thưởng cho những phụ nữ xuất sắc hoặc đạt thành tích trong công việc. Với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường THCS Ái Mộ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20/10 cho nữ cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường.

Dự lễ kỷ niệm có cô Ngô Thị Nga bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô trong ban giám hiệu, bác Trần Minh Phú-Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, các bác trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Mở đầu buổi lễ, thầy giáo Dương Minh Hưng - Ủy viên BCH Công đoàn, đại diện cho các thầy giáo lên đọc bài phát biểu, chúc mừng nữ cán bộ giáo viên nhà trường. Bài phát biểu tuy ngắn gọn nhưng đã ca ngợi các bà, các mẹ, các chị em - Họ là hiện thân của "tam tông tứ đức", là "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", là những gương sáng "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Xã hội luôn luôn trân trọng, vinh danh họ và những người nam giới hãy quan tâm, dành thật nhiều tình cảm yêu thương tới họ để thực hiện:

*"Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường  
Phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất  
Dẫu ngày mai mặt trời có tắt  
Hãy gọi tên 'phụ nữ' như ngọn đuốc của niềm tin"*



### Đồng chí Dương Minh Hưng bày tỏ cảm nghĩ về ngày 20/10

Sau bài phát biểu của thầy giáo Dương Minh Hưng; ông Trần Minh Phú, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã tặng lẵng hoa tươi thắm cùng với những lời chúc, lời cảm ơn chân thành tới các cô giáo, người mẹ hiền luôn quan tâm, chăm lo cho các con và chấp cánh ước mơ để các con bay cao, bay xa tới chân trời tri thức. Tươi cười đón nhận lẵng hoa, cô giáo hiệu trưởng Ngô Thị Nga gửi lời cảm ơn Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn đồng hành với nhà trường trong mọi hoạt động, chúc các bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.



Cô giáo hiệu trưởng tươi cười đón nhận lẵng hoa tươi thắm!

Và để động viên các nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường, ban giám hiệu, BCH công đoàn trường THCS Ái Mộ đã gửi tới các nữ đoàn viên công đoàn một món quà nhỏ làm kỉ niệm. Món quà nhỏ nhưng tấm lòng và sự quan tâm lại vô cùng lớn, là nguồn động viên kịp thời để nữ cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Cuối cùng, trong niềm vui, trong tiếng vỗ tay giòn giã khi các tiết mục văn nghệ “Cây nhà lá vườn” được trình diễn. Những giọng ca mộc mạc, những tình cảm chân thành của các thầy cô giáo, của các bác phụ huynh, của các bác công nhân viên vang lên thiết tha, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam – một nửa thế giới:

“Anh xa em  
Trăng cũng lẻ  
Mặt trời cũng lẻ  
Biển vẫn cây mình dài rộng thế  
Vắng cánh buồm một chút... đã cô đơn  
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn  
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím  
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến  
Dù sóng đã làm anh  
Nghiêng ngã  
Vì em!”

Trong một ngày vui và ý nghĩa như thế này, thật thiếu sót nếu chúng ta không ngợi ca phái đẹp, khám phá, cảm nhận những cái hay, góc khuất của người phụ nữ trong nhiều cung bậc của cuộc sống. Để rồi ta bất chợt nhận ra:

Đời ta sẽ nghèo đi biết mấy  
Nếu mẹ hiền ngày ấy chẳng sinh em!

Lễ kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn. Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường THCS Ái Mộ, cảm ơn các bác đại diện cha mẹ học sinh, các đồng chí nam giáo viên công nhân viên nhà trường và chúc cho tất cả trong cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!





Cô Ngô Thị Nga, bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy – Luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng “**Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang**”.